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Sendandi:    María B. Hermannsdóttir, fjármálastjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs 

 

Efni: Svar við fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um yfirlit yfir 
hugbúnaðarkerfi 
 
Á fundi stafræns ráðs þann 10. apríl 2024, var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn fulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins, sbr. 15. lið fundargerðar ráðsins s.d.:  
 

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska eftir því að þjónustu- og nýsköpunarsvið 
skilil yfirliti yfir þær tæknilausnir sem teknar hafa verið í notkun frá júní 2022, 
hvaða svið nýta viðkomandi tæknilausn og hver var kostnaðurinn við innleiðingu 
og kaup og aðlögun eða smíði viðkomandi tæknilausnar. Ennfremur er þess 
óskað að gerð verði grein fyrir því á hvaða svið kostnaðurinn sem varð til við 
innleiðingu viðkomandi tæknilausnar var færður. Einnig er óskað er eftir að gert 
sé grein fyrir kostnaðinum eftir árum. 

 
Fyrirspurninni var vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs með bréfi dagsettu 
þann 11. apríl 2024. 
 
Svar: 
Sjá meðfylgjandi yfirlit yfir þær tæknilausnir sem teknar hafa verið í notkun frá júní 2022 
ásamt umbeðnum upplýsingum. Ástæða þess að yfirlitið spannar lengra tímabil en frá 
árinu 2022 er sú að þróun sumra þeirra lausna sem voru teknar í notkun á umræddu 
tímabili hófst fyrir þann tíma er fyrirspurnin nær til. Því er allur tilfallandi kostnaður 
tilgreindur í þeim tilfellum. 
 
Sá kostnaður sem varð til við innleiðingu lausnanna var færður á fjárfestingu hjá 
þjónustu- og nýsköpunarsviði vegna stafrænnar umbreytingar Reykjavíkurborgar. 
 
 
 

F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,   

  
María B. Hermannsdóttir,  

fjármálastjóri 
 



 


